



มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: พุธ 27 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15417

หน้า: 3(ขวา)

Col.Inch: 17.75 Ad Value: 19,525

PRValue (x3): 58,575

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สมศักดิ์'ใช้เทคโนโลยียุติทรัพย์

## 'สมศักดิ์'ใช้เทคโนโลยียุติทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการใช้นโยบาย มาช่วยปราบปรามยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ว่าขณะนี้ได้นำเครื่องมือพิเศษในการสืบค้นข้อมูลมาใช้แล้ว โดยขอยืมซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์จากบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีมาทดลองใช้ระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3-6 เดือน เพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน หาความเชื่อมโยงระหว่างผู้ค้ายาเสพติด แล้วนำไปสู่การยึดทรัพย์และตัดวงจรยาเสพติด เวลานั้นทดลองใช้เครื่องมือพิเศษดังกล่าวมาประมาณ 2-3 วัน ถือว่าผลออกมาค่อนข้างดี มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า งบประมาณบูรณาการปราบปรามยาเสพติดต่อปีใช้เงินถึง 5,200 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ดำรวจ ทหาร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ แต่ในทางกลับกันสามารถยึดทรัพย์ต่อปีได้เพียง 700-800 ล้านบาทเท่านั้น หากเป็นการลงทุนถือว่าขาดทุนมหาศาล หากระยะเวลาสั้นๆ

ที่ทดลองใช้เครื่องมือพิเศษแล้วได้ผลงานที่น่าพอใจ สามารถยึดทรัพย์ได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว อาจจะพิจารณาทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเครื่องมือตัวนี้มาใช้อย่างเต็มระบบ

“เวลานี้เราทดลองใช้เพียง 1 ยูสเซอร์ แต่หากเต็มระบบจะใช้ได้ประมาณ 8 ยูสเซอร์ เสียเงินค่าบำรุงรักษาให้กับบริษัทที่ยืมมาทดลองใช้เท่านั้น” นายสมศักดิ์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเครื่องมือพิเศษในการสืบค้นข้อมูล ที่กระทรวงยุติธรรมนำมาทดลองใช้นั้น เป็นลักษณะโปรแกรม COB web เครือข่ายใยแมงมุมใช้ตรวจจับวิเคราะห์ความเชื่อมโยงบุคคลจากระบบออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นใคร อยู่ที่ใดมีการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อใดบ้าง เนื่องจากช่วงหลังกลุ่มนักค้าจะเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการซื้อขายยาเสพติด ทั้งนี้สำหรับงบประมาณเบื้องต้นราคาประมาณ 56 ล้านบาท แต่หากมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นงบประมาณก็จะปรับขึ้นตามระบบการใช้งาน